

ที่ 09/2022

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

## นโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำหนดกระบวนการควบคุมและลดการปล่อยก๊าซ ของเสีย และเสียงรบกวนอย่างเข้มงวด รวมถึงมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าและชุมชนโดยรอบ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดระบบจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดูแลพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมไปถึงบริเวณชุมชนใกล้เคียง

### 1. ขอบเขต

นโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มีผลครอบคลุมทั่วทั้งกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ รวมถึงพนักงาน การดำเนินการ บริษัทย่อย รวมไปถึงกิจการร่วมค้าและผู้รับเหมาที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบสถานะ (due diligence) การควบรวมและซื้อกิจการใหม่ นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ สนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ให้บริการและผู้รับเหมา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยสื่อสารนโยบายเพื่อรับทราบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเพื่อสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ร่วมกัน

### 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย

บี.กริม เพาเวอร์ จะตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ การไม่ตัดไม้ทำลายป่า อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่ำปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อตกลงร่วมและ/หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ISO 45001, ISO 14001, EIA, IEE, ESA, and COP เป็นต้น) อย่างเคร่งครัด

### 3. ความมุ่งมั่น

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ที่จะลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (อาทิ ความปลอดภัย และผลกระทบต่อชุมชน) โดยมีความมุ่งมั่นหลัก ดังนี้

#### 3.1 ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (รวมไปถึงโครงการใหม่ๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของบริษัท) แสวงหาแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ ที่ บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินการและครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมและชุมชน

### 3.2 การบริหารจัดการของเสีย

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณของเสีย และจัดการทรัพยากรจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการด้วยหลักปฏิบัติ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ตลอดจนการบริหารจัดการของเสียตามแนวปฏิบัติที่ดี คัดแยกประเภทของขยะและของเสีย ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

### 3.3 การบริหารจัดการน้ำ

บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักและให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำนโยบายการบริหารจัดการน้ำซึ่งมุ่งเน้นการลดการใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติ ด้วยการนำน้ำที่ได้จากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ (treated wastewater) กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ รวมถึงกำหนดแผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำ ดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำทั้งให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปยังชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตลอดจนร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการหาแนวทางปฏิบัติในการใช้น้ำและจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

### 3.4 การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นที่จะตรวจสอบและควบคุมการระบายค่ามลสารต่าง ๆ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ จากทั้งกระบวนการผลิต การจำหน่ายและการขนส่ง ให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างต่ำ ทั้งนี้ เรายังความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อบรรลุระดับการปล่อยมลสารที่ดีขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจำกัดผลกระทบต่อให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงบรรลุซึ่งเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

### 3.5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน

บี.กริม เพาเวอร์ กำหนดเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ดังนั้น บี.กริม เพาเวอร์ จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการประเมินความเสี่ยง และกำหนดแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยจัดทำแผนฉุกเฉิน เพื่อควบคุม ป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัท เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### 3.6 คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมา

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับพันธมิตร คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมา ในการปฏิบัติตามนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการในภาพรวมของประเทศ

### 3.7 การส่งเสริมศักยภาพและความตระหนัก

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกและฝึกรอบมให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสร้างตระหนักถึงผลกระทบและความเสี่ยงในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

### 3.8 ชุมชน

บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันและควบคุมผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยวางมาตรการควบคุมและการจัดการที่เหมาะสม ตลอดจนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนต่าง ๆ ทั้งทางตรงหรือผ่านหน่วยงานอื่นๆ โดยมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมชุมชนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ระบุในเอกสารแนบ 1

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป



(นาย ฮาราลด์ ลิงค์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**เอกสารแนบ 1:**

**การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม**

บี.กริม เพาเวอร์ วางโครงสร้างการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน (ทุกระดับ) ที่จะต้องรับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายนี้ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลักในการกำกับดูแล ดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่กำกับดูแลและรับรองนโยบาย กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี
- **คณะกรรมการบริหารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม** ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารและตัวแทนจากคณะทำงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางขององค์กร
- **คณะทำงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม** ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพจากทั้งสำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้า มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม รายงาน และกำหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการไม่ตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยคณะทำงานมีการจัดการประชุมทุกสองเดือน เพื่อสื่อสารนโยบายหารือกับผู้มีส่วนได้เสียหลักทั้งภายในและภายนอกองค์กร แบ่งปันมุมมองหรือความคิดริเริ่มในการปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความตระหนักในหมู่พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ทั้งภายในและภายนอก)